



๑๓ ตุลาคม

วันแวมินเทอสมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU COUNCIL NEWSLETTER

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมนำความรู้



งานมุทิตาจิต “สุโขสโมสร กษิณการณ ๖๖”
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖



เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมใจกันจัดงานมุทิตาจิต“สุโขสโมสร กษิณการณ ๖๖” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ ท่าน ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมเป็นอย่างดี

ภายในงานจัดให้มีการเปิดวิดิทัศน์เชิดชูเกียรติและการมอบของที่ระลึกจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความทรงจำแห่งความรักและความอบอุ่น



รู้จักกับสภา



การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน
การทำงานร่วมกันของ ๔ ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖



วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ลินดา เกษมทัตมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย รองประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานกลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) เลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน การทำงานร่วมกันของ ๔ ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ร้าน Precious Moment By Lay Chale ซอยพหลโยธิน ๑๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ



ภาพ / ข้อมูลโดย : เพจ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์)
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔
มีมติในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

อนุมัติ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน ๑ ราย) และระดับชำนาญการ (จำนวน ๑ ราย) ดังนี้

- ๑) **นายอภิชาติ สิงห์ชัย** แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง **นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ** (ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ) สังกัดงานงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
- ๒) **นางสาววรรณภา อังคะนาวิ** แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง **นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ** (ที่ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ) สังกัดงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
คือ **อาจารย์ชนพร พลदनอก** ดำรงตำแหน่ง **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** (๓๕๐๔)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อนุมัติ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย (จำนวน ๗ ตำแหน่ง) ดังนี้

- ๑) **คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่
 - **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ๑)**
(ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)
 - **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ๒)**
(ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)
 - **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ๓)**
(ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)
 - **นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ (ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)**
- ๒) **หน่วยตรวจสอบภายใน** จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่
 - **นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ**
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน)
 - **นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ๑)**
(ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)
 - **นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ๒)**
(ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)



เรื่องน่ารู้จากสภา



อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

ดำรงตำแหน่ง **คณบดีคณะวิทยาการจัดการ**

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐

เห็นชอบ สรุปผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๔ ราย

- ศาสตราจารย์ ดร.วิโพภัญช์ วัฒนานิมิตกุล
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล
- รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เข้มสะอาด
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ราย

- รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทาทิ

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ ราย

- รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว

สังกัดวิทยาลัยการดนตรี จำนวน ๑ ราย

- รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์

เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของ **ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์**

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรื่องน่ารู้จากสภา



อนุมัติ ให้แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน สร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ โดยแก้ไขแต่งตั้งให้ **รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ** คณะกรรมการในคำสั่งทั้ง ๒ คำสั่งดังกล่าวแทน **ศาสตราจารย์ ดร.วิไพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล** ที่เกษียณอายุราชการ



อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๑๔,๕๓๐,๑๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)



อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



อนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมนำความรู้

十年砥砺前行 教育成就未来

海南热带海洋学院70周年校庆系列活动之新时代中外合作办学发展研讨会



中奥项目十周年

The 10th Anniversary of the China-Austria Cooperation



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือ กับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China

ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี อาจารย์ ดร. สุธิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักพิเศษสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. เฉิน รุ่ย เลขาธิการพรรคและรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนานไปร่วมพิธีเปิดงานวาระเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัย และร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การจัดการศึกษานานาชาติภายใต้ต้นนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งภายในงานได้กล่าวถึงประเด็นหารือในด้านต่อไปนี้

- มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือด้านต่างประเทศตามนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อผลักดันให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันให้สร้างความเป็นนานาชาติภายใต้การขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับนานาชาติประเทศ อาทิ เพิ่มการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การขยายความร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้น อาทิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย เวียดนาม และประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดี โดยรัฐบาลจีนและนโยบายท้องถิ่นของเมืองชานย่า ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในมณฑลไห่หนานสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาต่อต่างประเทศทั้งระยะสั้น ระยะยาวทุกระดับ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันอธิการบดีและทีมผู้บริหารได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนานในด้านความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน ในหลายปีที่ผ่านมาทางวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนานได้ส่งนักศึกษาสาขาภาษาชาวไทยมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นจำนวนหลายร้อยคน การประชุมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนปัญหาและวางแผนทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกัน

นอกจากนี้ทาง มบส. ยังได้ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในสาขาอื่น อาทิ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นของสำนักพิเศษสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน หลักสูตรระยะยาวของสาขาวิชาภาษาจีน ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ นอกจากนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเชิญชวนให้คณาจารย์ของวิทยาลัยได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มบส.

อนึ่งจากการกระชับสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของทั้งสองมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่ **คณาจารย์** ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง **บริหาร** มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น **ทั้ง ๒ ท่าน**

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

สังกัดงานงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ



นางสาววรรณภา อังคะนาวิน

สังกัดงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ



คนเก่งมบส.

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่ **อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา** ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

ผู้อำนวยการต้นแบบ การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย
ตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น และการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง

ได้รับรางวัล *The Awards of Creative Works and Research Gold Medals*
ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ *Vesukram 6 Idioms of Music for Thai Traditional Ensemble*
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ *The 4 th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023*



นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย และภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรายการต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

กิจกรรมนำความรู้



พิธีทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.พิชณู บางเขี้ยว รองอธิการบดี ผศ.อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรในสำนักงาน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหม่ และทำบุญสำนักงาน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๙ ของการก่อตั้งสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน อาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้ประกอบพิธี และคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔



กิจกรรมนำความรู้



การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖



เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี ผศ.ทองเอน สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระยาโอรสทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เพื่อประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน และส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



กิจกรรมนำความรู้



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU

โครงการยกระดับคุณภาพศึกษาด้านการอาหาร การเขียน และการคิดวิเคราะห์
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ร่วมกับ โรงเรียนหิวงักเจ้าฟ้ากานเขตที่ทำการศึกษาระดับศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๒๖/๒

อาจารย์ ดร.พิภพ ทนวิลา
คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.ดร.สุภากร ตริภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 อ.อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 ศ.ดร.ศุภมาส อิ่มนวล รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
 ศ.ดร.สุเมธ พิธินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 รศ.ดร.จิตติวิสุทธิ์ วิมุติปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี และพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัมพันธ์ โปศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุรณ เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิชญ์ บางเชียว เลขานุการ รศ.สายัน พุทธลา และนายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดีและพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ

๑) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย รศ.ดร.จิตติวิสุทธิ์ วิมุติปัญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่บริการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน



๒) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี ร่วมกับ คุณณกตกริ โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออุทุมพร ธาธารณสุขอำเภออุทุมพร และผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้พัฒนาศักยภาพการศึกษาและท้องถิ่น

